



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ฉบับที่ ๘ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: naleng๑๐๑@hotmail.com



โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชน : วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เข้าร่วมโครงการจัดการขยะอันตรายชุมชน จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยส่งมอบขยะอันตรายที่ได้จากการรวบรวม ในการจัดซื้อขยะรายเดือนของกองทุนขยะเพื่ออุปโภคบริโภค ตำบลนาเลิง เช่น ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ จำนวน ๗๙ กิโลกรัม , หลอดไฟ จำนวน ๓๘ กิโลกรัม , ภาชนะที่บรรจุสารเคมี ๑๗ กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น ๑๖๑ กิโลกรัมโดยส่งมอบ ณ จุดรวบรวมขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด



การนำเสนอผลงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ฯ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ได้มอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานปลัด นักจัดการงานทั่วไปพร้อมผู้ช่วยงานสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแทนหน่วยงาน นำเสนอ ผลงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด



การตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยตำบลนาเลิง: วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยตำบลนาเลิงบ้านแห่ , ศูนย์พักคอยตำบลนาเลิงศาลเจ้าปู่ขุนศักดิ์ , ศูนย์พักคอยตำบลนาเลิงวัดโพธิ์ศรีไชยวาน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละศูนย์ฯ และมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง กักตัวผู้ที่กลับมาจากจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง ฯลฯ



การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ : วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยมีข้อราชการสำคัญที่จะต้องพิจารณา เช่น การพิจารณา ร่างข้อบัญญัติ อบต.นาเลิง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีมติรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติฯดังกล่าว และมีมติตั้งคณะกรรมการปฏิรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าวต่อไป



การประชุม การแปรรูปร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง: วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการแปรรูปมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดประชุมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมประชุมให้ข้อมูลต่าง ๆ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ : วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ โดยมีข้อราชการสำคัญที่จะต้องพิจารณา เช่น การพิจารณา ร่างข้อบัญญัติ อบต.นาเลิง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าว และให้เสนอข้อบัญญัติ อบต.นาเลิง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๕ ให้นายอำเภอเสลภูมิพิจารณาเพื่อประกาศใช้ต่อไป



บรรณาธิการ จำเอกสมเกียรติ กำหม่อม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายจักรภณท์ พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และนางสาวนิตินันต์ กลางบุรีรัมย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง